



คำสั่งโรงเรียนกัลยาณวัตร

ที่ 19๙/2556

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 11 พุทธศักราช 2557

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดจัดโครงการ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 11 พุทธศักราช 2557 เพื่อสรรหาและคัดเลือกข้าราชการครูสายงานการสอน ผู้เป็นที่ศรัทธา ยกย่องยอมรับของนักเรียนเพื่อนครูและสังคม ว่าเป็นแบบอย่างของผู้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู และได้ทุ่มเทเสียสละเพื่อช่วยเหลือดูแลนักเรียนอย่างต่อเนื่อง จนเกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เป็นผู้สรรหาและคัดเลือกจากผู้ได้รับการคัดเลือกจากสถานศึกษา โดยกำหนดส่งภายในวันที่ 13 สิงหาคม 2556 เพื่อให้การสรรหาและคัดเลือกเป็นไปด้วยความยุติธรรมและเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ดังนี้

นายลิขิต เพชรผล	ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร	ประธานกรรมการ
นายอนันต์ เดชโยธิน	รองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร	รองประธานกรรมการ
นายอำมาตย์ นิรันดร์กุล	รองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร	กรรมการ
นายจเด็จ อาสนะ	รองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร	กรรมการ
นายสมศักดิ์ ดั่งอิม	รองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร	กรรมการ
นางสาวลลิตา กองคำ	ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา	กรรมการ
นายอรรถพร พัดเพ็ง	ตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครอง	กรรมการ
นางจิราภรณ์ สุนา	ตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครอง	กรรมการ
นางสาวจริยาพร สจิมทอง	ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร	กรรมการ
นางพินภากย์ บุตรจันทร์	ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร	กรรมการ
นายวีระศักดิ์ วัฒนราช	ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร	กรรมการ
นางวนิดา จิตโคกกรวด	ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร	กรรมการ
นายมานพ ดิงาม	ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร	กรรมการ
นายเผ่า พันธโคตร	ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร	กรรมการ
นายสุนทร สมบัติธีระ	ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร	กรรมการ
นายฉลอง รักษาภักดี	ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร	กรรมการ
นางสาวกองแก้ว ตติยภัก	ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร	กรรมการ
นางเรียงราย พันธุ์วิไล	ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร	กรรมการ
นางศศิธร ไวทย์ยางกูร	ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร	กรรมการ
นายภาคภูมิ วรวิงศ์	ตัวแทนนักเรียน	กรรมการ
นายฤกษ์ณะ บุญสอาด	ตัวแทนนักเรียน	กรรมการ
นายชัชวาลย์ สงวนศักดิ์	ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร	กรรมการและเลขานุการ
นางกัญญา บุญรอด	ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่ - คัดเลือกครูเพื่อเป็นตัวแทนของโรงเรียน ส่งภายในวันที่ 13 สิงหาคม 2556

ขอให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรมเกิดผลดีต่อทางโรงเรียน

สั่ง ณ วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2556

(นายลิขิต เพชรผล)
ผู้อำนวยการ โรงเรียนกัลยาณวัตร